

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

JWD – บางเวลา ไม่ควรย่อ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจั่วหัว...

จากที่เขียนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ในวันวาน ก็จะมีบางท่านที่ตามผลงานกันมาอย่างต่อเนื่อง ก็เริ่มจะมีคำถามบ้างแล้วว่า รอบนี้ “จะหักปากกาเขียนหรือไม่” หมายถึง เขียนบาตดา นี้แหละครับ... เพราะเขียนท่านอื่นๆ เขามองว่า ไม่น่าจะต่ำกว่า 1200 นะ ในปีนี้ แต่ที่เห็นเมฆเผลอมาจากระดับ 1350 นั้น ก็เคยเห็นเขียนบอกว่า ไม่หลุด 1300 มาแล้วนี่ (ทำไม่หลุด) เหนือเมฆเคยกล่าวถึงเงื่อนไขความเป็นไปของตลาด หรือ SET Index แล้วว่า ถ้ายังอยู่ในเงื่อนไขของฟากไหน ก็ต้องว่ากันไปตามสัญญาณของฟากนั้น... จนกว่าจะถึงระดับที่เราคาดหวังไว้ เราก็เข้าไปทำการแอดซันได้ แต่ถ้าจะเกิดการพลิก หรือไม่ถึงระดับที่เราคาดหวัง ก็ต้องดูว่าระดับ ณ เวลานั้นๆ เข้าเงื่อนไขอะไรหรือเปล่า หรือทำให้เงื่อนไขเดิมเปลี่ยนแปลงไปไหม เราจึงจะมีแอดซันในทางที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นๆ... ก็เล่นง่าย ๆ ตามรูปแบบในทางเทคนิค บางทีเราก็จะไม่กังวลอะไรมากมายเลยนะครับ แต่เรื่องของเรา เรามักจะคิดไปก่อน คิดนำไปด้วยเครื่องมือต่างๆ นานา ที่เข้าช่วยเขียนอะไรกันเองนั่นแหละ เลยพลาดกันบ่อยๆ ได้... บางครั้งเราก็คิดว่า คิดคาดไปข้างหน้าได้ ถ้าใช้เครื่องมือในทางเทคนิคช่วยและคิดว่าใช่ หรือ คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ แต่แผนที่จะต้องวางไว้ ในการจะแอดซันละ ไม่ว่าจะถูกทางหรือผิดทาง ก็ต้องพร้อมปฏิบัติด้วยนะครับ ไม่ใช่แบบ “ซ็อกลัวด์ ขายลัวด์เพิร์ม” อย่างที่เคยกล่าวไว้นะ อันนั้นไม่เอา... แล้วที่จั่วหัวมาวันนี้ วันวาน อาจจะมีอะไรแปลกๆ ในการแก่งตัวของตลาด หรือ SET Index อยู่บ้าง ถ้าจะดี การย่อลงมา อาจไม่ใช่ มารับนะ

ดูตามเกม...

ยังอาจจะขอการใช้รูปแบบมองเกมเหมือนหุ่นตัว CPW ในวันวานอีกนั่นแหละ การแก่งๆ ในบางวัน อาจจะพาให้ใจสั้นๆ หรือแก่งๆ ตามเอาได้... แต่ถ้ามองเกมยาวๆ หน่อย จะจ่ายกว่า

แนวรับ : ... 8.30-8.10 ยังน่าสนใจ หลุด 8.00 น่าจะไม่สวย

เป้าหมาย : ... 10.0-10.50 เป็นการมองว่า แค่อคิดจะขายไว้ก่อน

Price Chart...(JWD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JWD... เพราะหากว่า มีการขึ้นต่อได้จริงตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้นั้น รูปแบบของ MA. จะมีความชัดเจนในเรื่องของแนวโน้มเชิงบวก หรือ ภาพจะเป็น Bullish Pattern in MA. ได้มากกว่าที่เห็น ซึ่งตอนนี้ อาจจะแค่ๆ เริ่มต้นของภาวะกระทิงเท่านั้นเอง... แล้วจะหมายถึงอะไรละ ก็เป้าหมายที่บอกว่า แค่อคิดจะขายก็อาจจะไม่ขาย หรือ คนที่ขาย ก็อาจจะต้องหาจังหวะรับหรือซื้อคืน เพื่อมองรอบต่อไป ... ถ้ารักการเล่นรอบ นะ ส่วนคนที่ไม่อยากจะซื้อจะขายบ่อยนัก การขึ้นใดๆ จะไม่ขายเลยก็ได้ หรือ จะขาย ก็ต่อเมื่อ มีสัญญาณขายออกมาจากภาพของ MA. อย่างชัดเจน... MA5days และ MA10days นะ ที่จะบอกสัญญาณ ตามที่เคยว่าไว้กัน